

# TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT Xu thế và hướng đi

Trong công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, việc tích tụ ruộng đất là một yếu tố quan trọng đưa nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn.



Vùng sản xuất lúa hàng hóa xã Thái Thọ (Thái Thụy).

Quy hoạch quỹ đất nông nghiệp tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng lớn là giải pháp nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là một trong những tiêu chí để nâng cao chất lượng nông thôn mới, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, hiệu quả. Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, năm 2020, toàn tỉnh tích tụ được 22.169,58ha đất nông nghiệp; trong đó tích tụ theo hình thức thuê đất và chuyển quyền sử dụng đất đạt 7.883,58ha; tích tụ theo hình thức liên kết sản xuất, hợp đồng bao tiêu sản phẩm đạt 14.286ha. Tích tụ được ruộng đất, có trong tay tư liệu sản xuất với thời gian dài giúp người nông dân chủ động trong lựa chọn cây, con vật nuôi cũng như biện pháp canh tác; áp dụng máy móc, kỹ thuật vào canh tác góp phần giảm chi phí đầu tư; đặc biệt có thể trồng các loại cây theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo thuận lợi cho khâu tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất. Thực tế cho thấy nhiều hộ không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, trang trại mà còn tạo việc làm ổn định cho không ít lao động nhân rỗi, tạo thu nhập ổn định. Được xem là người "giải cứu" ruộng bỏ hoang, ông Đỗ Văn Dân, thôn 4, xã Vũ Quý (Kiến Xương) hiện đang thuê, mượn khoảng 50 mẫu ruộng gieo cấy 2 vụ lúa. Ông Dân đầu tư 3,5 tỷ đồng, trang bị 2 máy cấy, 2 máy làm đất, 2 máy gặt, máy bón phân, giàn gieo mạ tự động, xây dựng 3 kho sấy tổng công suất 40 tấn/mê. Khẩu bảo vệ thực vật ông thuê máy phun thuốc trừ sâu không người lái giúp giảm khoảng 50% chi phí so với phun thủ công lại bảo đảm hiệu quả, thời vụ phòng,

trừ sâu bệnh. Ông Dân chia sẻ: Không chỉ dừng lại ở việc thuê đất cấy lúa, tôi còn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa toàn bộ quá trình sản xuất cũng như đưa các giống lúa năng suất cao, lúa thương phẩm sản xuất theo chuỗi liên kết có bao tiêu sản phẩm. Năm 2020, tôi đưa giống lúa gạo ngon nhất thế giới năm 2019 ST25 vào cấy thử nghiệm ở cả hai vụ cho năng suất khá, chống chịu sâu bệnh tốt; dự kiến sẽ mở rộng trong năm 2021 theo đặt hàng của một số đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài sản xuất quy mô lớn, ông Dân còn làm dịch vụ "trộn gói" (làm đất, gieo cấy, thu hoạch, sấy) với diện tích hơn 50ha của người dân trong vùng, tổng doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm. Về xã Nam Thắng (Tiền Hải), nơi quy hoạch vùng sản xuất giống lúa rộng 200ha, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Thao, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Trước đây ruộng đất manh mún khiến bà con sản xuất rất khó khăn, giá trị thu nhập không cao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương hình thành cánh đồng mẫu, quy hoạch lại sản xuất, từ diện tích 60ha vụ mùa năm 2014 đến nay đã tăng lên 200ha. Điều đặc biệt là toàn bộ diện tích này chỉ cấy 1 loại giống, được áp dụng phương pháp "4 cùng" (cùng giống, cùng thời vụ, cùng chăm sóc, cùng thu hoạch) nên quá trình tổ chức sản xuất thuận lợi, giảm được chi phí, tăng lợi nhuận. Toàn bộ sản phẩm được các công ty thu mua với giá cao hơn thực tế khoảng 1,3 lần, tính ra mỗi héc-ta nông dân thu về 60 triệu đồng/vụ, lợi nhuận bình quân 30 triệu đồng/ha/vụ.

Không chỉ giúp nông dân, HTX phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập, làm giàu ngay tại quê hương; tập trung, tích tụ ruộng đất đang là bản đặc thù thúc đẩy việc hiện đại hóa ngành Nông nghiệp của tỉnh. Triển khai thực hiện theo chuỗi liên kết có bao tiêu sản phẩm, Nghị quyết số 03, ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các huyện, thành phố đã quy hoạch được vùng "cánh đồng lớn" kết hợp với chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp hạ tầng đồng ruộng, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng 479 cánh đồng lớn với tổng diện tích 14.000ha. Không chỉ tạo diện mạo mới trên đồng ruộng, tích tụ ruộng



Thuê đất trồng cà rốt thu lãi 3 triệu đồng/sào tại xã Điện Nông (Hưng Hải).

đất cũng thúc đẩy việc tổ chức sản xuất nông nghiệp khoa học hơn, thuận lợi cho ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; nâng suất lao động, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được nâng cao; thực hiện hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đến nay, nông dân trong tỉnh đã trang bị 1.400 máy gặt đập liên hợp, gần 140 máy cấy, trên 10.000 các loại máy khác phục vụ sản xuất. Tại các địa phương, kinh tế trang trại phát triển với 837 trang trại chăn nuôi. Để hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn, thời gian tới, ngành Nông nghiệp phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình tích tụ ruộng đất như: hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đào tạo lao động, hỗ trợ các khâu dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản... Đồng thời, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người sản xuất, các tổ chức kinh tế về tích tụ ruộng đất, giải quyết tâm lý mất đất, đất của một bộ phận nông dân. Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào xây dựng các vùng chuyên canh liên kết với hộ nông dân để hình thành những chuỗi giá trị, liên kết lâu dài. Cũng cố, hoàn thiện HTX nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX, khuyến khích tạo điều kiện, hỗ trợ thành lập mới các HTX nông nghiệp, nhất là các HTX chuyên ngành, chuyên lĩnh vực để thu hút lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân...

Mục tiêu đến hết năm 2025, tổng diện tích tập trung, tích tụ ruộng đất khoảng 40.000ha; trong đó diện tích tập trung, tích tụ theo hình thức thuê quyền sử dụng đất khoảng 9.500ha, theo hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất khoảng 500ha, theo hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản khoảng 30.000ha phục vụ cho các dự án đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung.

NGÂN HUYỀN

# Để người lao động yên tâm đón tết



Lãnh đạo Công ty TNHH May Texhong Thái Bình động viên người lao động thi đua sản xuất.

Năm 2020 và tháng công nhân đầy đủ, đúng hạn. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, Công ty duy trì thường lệ nghỉ 3 ngày, thường cho các phòng ban, các tổ, NLD đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và giữ vững mọi phúc lợi để NLD yên tâm hơn, gắn bó với doanh nghiệp. Hy vọng năm 2021 doanh thu của Công ty sẽ cao hơn để có nhiều phúc lợi hơn cho NLD. Bên cạnh việc các DN thực hiện nghiêm pháp luật lao động cũng còn một số DN nợ lương và các khoản phúc lợi, nhất là trong tháng giáp tết, ảnh hưởng đến tâm lý NLD. Điển hình như vụ ngừng việc tập thể của 25 công nhân Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) ngày 6/1/2021. Nguyên nhân xuất phát từ việc Công ty nợ lương tháng 11/2020 của 1.200 công nhân, không trả lương đúng hạn, không chốt sổ bảo hiểm cho NLD trong 2 năm 2019, 2020... Ngay sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng các ngành chức năng đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Công ty, yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm các quy định đối với NLD. Sau buổi làm việc, phía Công ty đã thực hiện đầy đủ lương cho công nhân, hứa sẽ chấp hành các quy định đối với NLD trong thời gian tới. Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh chia sẻ: Năm nay, trước tác động của dịch Covid-19, trong khu công nghiệp có 2 đơn vị nợ lương, 9 đơn vị nợ BHXH. Trước thực tế đó, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu với lãnh đạo DN về việc trả lương theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời, tham mưu với cơ quan quản lý nhà nước giám sát và yêu cầu lãnh đạo DN thanh toán và đóng BHXH theo đúng quy định của pháp luật để tránh ngừng việc hoặc đình công trước, trong và sau tết. Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Hiện nay có nhiều DN gặp khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều đơn hàng không xuất khẩu được nên doanh thu bị ảnh hưởng, tuy nhiên DN đã cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động để bảo đảm quyền lợi cho NLD. Đối với DN nợ lương NLD, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu DN trả lương cho NLD theo lộ trình. Đến nay, hầu hết DN thực hiện đầy đủ các quy định và NLD cũng yên tâm làm việc.

Năm 2020, dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các DN trong tỉnh vẫn cố gắng chi lương tháng 13 và thưởng tết cho NLD. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến ngày 15/12/2020, toàn tỉnh có 243 DN có báo cáo lương với tổng số trên 96.000 lao động, mức lương bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Đối với thưởng tết Nguyên đán, toàn tỉnh có 359 DN có báo cáo kế hoạch dự kiến thưởng với trên 88.500 lao động. Mức thưởng bình quân 2,6 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 61 triệu đồng/người thuộc DN có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ có 1 DN dân doanh trong lĩnh vực may mặc gặp khó khăn do dịch Covid-19 nợ lương công nhân, đến nay đã thực hiện đầy đủ việc chi trả lương để NLD yên tâm đón tết.

NGUYỄN CƯỜNG

# Giá thịt lợn bình ổn những ngày giáp tết

Những ngày giáp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu thực phẩm của người tiêu dùng tăng mạnh, đặc biệt là thịt lợn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại giá thịt lợn hơi và thịt lợn thành phẩm trong tỉnh vẫn duy trì ổn định, không có biến động nhiều. Qua khảo sát tại một số chợ dân sinh, thịt lợn hơi hiện có giá từ 80.000 - 90.000 đồng/kg; đối với thịt thành phẩm, tùy từng loại có giá từ 140.000 - 150.000 đồng/kg. Tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, giá thịt lợn duy trì ở mức 150.000 - 175.000 đồng/kg và không có sự thay đổi do các nhà cung cấp đã thực hiện ký cam kết bảo đảm ổn định giá bán. Bà Trần Thị Mùi, tiểu thương chợ Nè, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) cho biết: Hiện tại giá thịt lợn hơi bất kỳ chủng loại là 90.000 đồng/kg, có thể cao hơn từ 4.000 -

6.000 đồng/kg so với một số địa phương khác trong tỉnh, tuy nhiên thì mua được lợn của nhà dân nuôi nên không phải mất phí vận chuyển từ nơi khác về. Thịt bán tại chợ, tôi vẫn duy trì giá 140.000 đồng/kg đối với thịt ba chỉ, móng, vai 150.000 đồng/kg đối với thịt nạc ngon. Với mức giá như hiện tại thì sức mua của người dân vẫn ổn định và đang tăng dần những ngày giáp tết. Đối với những tiểu thương mua lợn hơi từ chợ đầu mối tỉnh Nam Định mang về thì giá thịt có sự dao động nhẹ. Chị Lê Thị Hà, thôn Kim, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) cho biết: Từ ngày bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra, tôi không mua được lợn hơi của những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nữa vì họ đã bỏ nghề nên phải mua lợn qua khâu trung gian. Trong một tuần trở lại đây, thịt lợn hơi duy trì ở mức 83.000 - 86.000 đồng/kg, mỗi lần lấy

hàng về phải mất thêm chi phí vận chuyển cho chủ xe. Cơ sở bên chợ đầu mối thông mà nguồn hàng vẫn sẵn chứ không khan hiếm so với cùng thời điểm năm trước và giá thịt lợn hơi từ giờ đến tết nếu có tăng sẽ chỉ tăng nhẹ, vì vậy tôi vẫn duy trì giá bán thịt lợn thành phẩm từ 140.000 - 150.000 đồng/kg như mọi khi. Tương tự như vậy, tại các chợ dân sinh, thị trường mặt hàng thịt lợn vẫn bảo đảm cung cầu, giá cả và sức mua của người dân vẫn duy trì ổn định. Chị Nguyễn Thị The, tiểu thương chợ Đê Thám (thành phố Thái Bình) cho biết: Hiện tại giá thịt lợn hơi trong tỉnh có 2 mức giá, 90.000 đồng/kg đối với lợn ngoại siêu nạc, 80.000 - 84.000 đồng/kg đối với lợn nội. Do không có sự chênh lệch nhiều nên tôi cũng không điều chỉnh giá thịt lợn thành phẩm vì bán

chủ yếu cho khách quen. Giá cả ổn định nên sức mua cũng ổn định, mỗi ngày của hàng cung cấp khoảng 2 tạ thịt lợn cho người tiêu dùng và các cửa hàng chế biến đồ ăn sẵn. Với giá thịt lợn như hiện nay, đa số các tiểu thương và người tiêu dùng cho rằng đây là mức giá hợp lý, không có sự biến động nhiều so với thời điểm trước. Bà Trần Thị Thảo, tổ 18, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nguồn thu nhập của nhiều người dân bị giảm. Có những thời điểm thịt lợn tăng quá cao, tôi phải tính toán lại chi tiêu, không dám mua thịt lợn và chuyển sang các loại thực phẩm khác thay thế, thì thoải mái đổi bữa thịt lợn. Chỉ còn ít ngày nữa là tết mà không biết giá thịt lợn giảm hay tăng, nếu giá thịt lợn bình ổn như hiện

tại thì năm nay người dân có thể yên tâm đón tết. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang tới gần, nhu cầu tiêu

thụ thịt lợn của người dân sẽ tăng cao, vì vậy người tiêu dùng mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các giải

pháp bình ổn giá để ổn định thị trường, chia sẻ khó khăn với người dân.

MINH QUÂN



Đối với thịt thành phẩm, tùy từng loại có giá từ 140.000 - 150.000 đồng/kg.